

Số: 25 /BC-UBND

Phong Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

**Thông tin phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành
đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế**

Kính gửi:

UBND huyện Phong Điền.

Phòng lao động Thương binh xã hội huyện.

UBND xã Phong Sơn nhận Công văn số 4043/UBND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền V/v kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban nhân dân xã Phong Sơn xin báo cáo như sau:

Qua phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “Tôi xin hỏi một vấn đề về chính sách Đền ơn đáp nghĩa liệt sĩ và người có công như sau. Thôn chúng tôi xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng thôn khi tiến hành thống kê số liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì có một số trường hợp gây tranh cãi được và không được khắc tên trên bia tưởng niệm gồm. Trường hợp thứ nhất, những liệt sĩ là con em quê hương nhưng hiện nay thân nhân đang hưởng chế độ hương khói ở địa phương khác giờ địa phương yêu cầu phải chuyển hồ sơ về thì mới được ghi tên. Trường hợp thứ hai gồm những liệt sĩ chưa được ghi danh vì lý do nào đó thân nhân chưa làm thủ tục để công nhận là liệt sĩ nhưng họ hy sinh trong cùng hoàn cảnh của 16 liệt sĩ khác bị thực dân Pháp bắt và sát hại từ năm 1947 ở tại địa phương. Địa phương yêu cầu phải được công nhận mới được lưu danh. Trường hợp thứ ba đó là những Bà mẹ Việt Nam anh hùng có nguồn gốc là người địa phương nhưng họ lấy chồng sinh con và đã được công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương khác giờ không được ghi danh ở trên bia tưởng niệm ở làng. Trên đây là ba trường hợp gây tranh cãi khi khắc bia là không được ghi danh, nên chúng tôi rất băn khoăn vì vậy nên xin được giải đáp từ các cơ quan chuyên môn có hay không được ghi danh trên bia tưởng niệm bằng văn bản để chúng tôi có cơ sở pháp lý đúng để thực hiện nhằm tránh sự thắc mắc về quyền lợi về chính sách đền ơn đáp nghĩa của nhà nước và những chỉ đạo của Đảng ủy địa phương gây tranh cãi này. Địa chỉ: Thôn Tứ Chánh, Phong Sơn, Phong Điền. Xin chân thành cảm ơn và đón nhận sự phản hồi của các cơ quan chuyên môn.”

Sau khi nhận được thông tin của cấp ủy chi bộ và nhân dân thôn Tứ Chánh về nội dung ghi tên trên bia ghi danh tưởng niệm tại thôn Tứ Chánh.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Ban thường vụ Đảng ủy xã cùng với UBND xã đã mời Cấp ủy chi bộ, Ban quản lý thôn Tứ Chánh để làm việc về nội dung nói

trên, sau khi nghe báo cáo việc ghi danh trên bia tưởng niệm, Đảng ủy, UBND xã Phong Sơn đã thống nhất với Cấp ủy chi bộ, Ban quản lý thôn Tứ Chánh về việc ghi tên trên bia tưởng niệm tại thôn Tứ Chánh cụ thể như sau:

- Những người được ghi tên lên bia tưởng Niệm là những liệt sỹ, Bà mẹ VNAH đã được phong tặng và đang hưởng chế độ chính sách tại thôn Tứ Chánh (có hồ sơ kèm theo: Bằng tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận liệt sỹ, Mẹ VNAH..) và được sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân thôn Tứ Chánh.

- Những liệt sỹ là con em quê hương nhưng hiện nay thân nhân đang hưởng chế độ ở địa phương khác, thì không được ghi danh trên bia tưởng niệm.

- Những người chưa được công nhận là liệt sỹ thì không ghi danh trên bia tưởng niệm, nếu sau này được suy tôn là liệt sỹ thì sẽ được ghi bổ sung vào bia tưởng niệm.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng có nguồn gốc là người địa phương nhưng họ lấy chồng sinh con và đã được công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương khác thì cũng không được ghi danh vào bia tưởng niệm của thôn Tứ Chánh.

Trên đây là báo cáo về tình hình kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã Phong Sơn xin báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền biết để trả lời Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND xã;
- Bộ phận VHXH xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Thiện